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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

ผุดแนวคดิจบสาขาใดกไ็ด้ สอบวัดมาตรฐานแล้วได้ตั๋วครทนัทีู  
  

 
รมว.ศกึษาฯ มอบโจทย์มหา’ลัย และคุรุสภา 
ร่วมคดิเป็นไปได้หรือไม่ให้เดก็ที่จบสาขาใดก็
ตาม และอยากเป็นครสามารถมาสอบวัดู
มาตรฐานการเรียนร้เพื่อรับตั๋วครได้ทนัทีู ู  โดยไม่
จาํเป็นต้องเรียนหลักสตร ปู .บณัฑิต เพิ่มเตมิ
เช่นที่เป็นอย่ทุกวัน ู “สุชาต”ิ ชี ้อยากให้ง่าย  
 

วนันี ้(15 มี.ค.) ท่ีอาคารรัชมงัคลา 

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ศ.ดร.สุชาต ิธาดาธาํรง
เวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 
เปิดเผยภายหลงัประชมุมอบนโยบายแก่ท่ีประชมุ

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั วา่ ราชภฏัเป็นสถาบนัอดุมศกึษา เราสง่เสริมให้ปัน้เดก็เป็นผู้ เช่ียวชาญ

เป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกนั เป็นสถาบนัชัน้สงูมีผู้ มีความรู้ความสามารถซึง่ตนได้ยืนยนัวา่ ให้อิสระใน

การบริหารจดัการอยา่งเตม็ท่ี หากมีใครต้องการอิสระอยากออกนอกระบบขอให้เสนอเร่ืองมาตนจะ

พิจารณาให้ อยา่งไรก็ตาม เน้นยํา้วา่ เราต้องมองเป้าหมายการผลิตนกัศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นสําคญัด้วย

ทัง้นี ้มีบางทา่นได้เสนอท่ีผ่านมาได้งบประมาณไมเ่ทา่เทียม ซึง่ตนได้เสนอแนะวา่ให้มหาวิทยาลยั

ช่วยเหลือตนเองอาจจะตัง้เป็นมลูนิธิ หรือตัง้โครงการของเงินบริจาคเพ่ือหางบประมาณพฒันา

มหาวิทยาลยัแทน 

 

 

 
ศ.ดร.สุชาต ิธาดาธาํรงเวช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.)   
 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ ASTVผ้จัดการออนไลน์ู   ฉบับประจาํวันที่  ๑๕ เดอืนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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“ผมมีกรอบคดิและได้บอกกับที่ประชุมว่าผมไม่ชอบการร้องขอว่าเงนิภาษีของประชาชนต้อง
ได้เท่านัน้เท่านี ้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาวทิยาลัยมาเพื่อใช้เงนิภาษีของประชาชนเรามี
มหาวทิยาลัยเพื่อพฒันาลกหลานมีความร้ความสามาู ู รถเก่งกว่าเรา จงึสนับสนุนหาช่องทาง 
เช่น การตัง้มลนิธิ หรือตัง้โครงการซึ่งสามารถนํามาหกัภาษีไดู้  2 เท่า ซึ่งมหาวทิยาลัยที่มี
ช่ือเสียงทั่วโลกไม่ได้พึ่งเงนิรัฐบาล นอกจากนี ้ขณะนีจํ้านวนมหาวิทยามีจํานวนเยอะมาก เฉพาะ

มหาวิทยาลยั 79 แหง่ ราชภฎัอีก 47 รวมกวา่ 126 แหง่ ซึง่นัน่เป็นอีกเหตผุลหนึง่วา่รัฐบาลคงไมมี่

สตางค์ไปให้ทกุที ทัง้นี ้ได้บอกด้วยวา่ตอ่ไประดบัอดุมศกึษาจะให้นกัศกึษากู้กองทนุเงินให้กู้ ยืมท่ีผกูกบั

รายได้ในอนาคต (กรอ.) เพียงกองทนุเดียวซึง่จะดแูลครอบคลมุทัง้คา่เรียนคา่ครองชีพด้วย” รมว.

ศกึษาธิการ กลา่ว 

 

ศ.ดร.สชุาติ กลา่วตอ่วา่ อยากจะสง่เสริมให้มหาวิทยาลยัราชภฏัผลิตนกัศกึษาในสาขาวิทยาศาสตร์

มากขึน้ เพราะท่ีผ่านมาเน้นแตผ่ลิตสาขาสงัคมศาสตร์มากเกินไป ซึง่ยงัฝากเร่ืองการผลิตครู และผลิต

นกัศกึษาในคณะศกึษาศาสตร์ ครุศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะต้องการแก้ไขปัญหาเร่ืองของการเปิดสอน

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) ท่ีเม่ือเรียนจบก็ต้องมาขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

จากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา ซึง่ท่ีผ่านมา ก็พบวา่ มีปัญหาจนกลายเป็นขา่วทัว่ประเทศ ทัง้ปัญหา

ในสว่นของการติดตอ่ประสานงานของหน่วยงานราชการ เชน่ ไปเปิดสอนโดยท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ยงัไมรั่บรองหลกัสตูรเม่ือเดก็เรียนจบไปขอใบอนญุาตฯ ครุุสภาก็

ไมอ่อกให้เพราะ สกอ.ไมรั่บรองจนกลายเป็นปัญหา ซึง่คนท่ีเดือดร้อน คือ นกัศกึษาท่ีเสียวเลาไปเรียน 

ซึง่ตนมีความเป็นหว่งและเห็นวา่อยากให้ทํางา่ยขึน้ 

 
“อยากจะแก้ไขปัญหาและทาํให้เร่ืองนีง่้ายขึน้ เหมือนคนจบนิตศิาสตร์แล้วไปสอบเนตบิัณฑติ 
หรือไม่ได้จบนิตศิาสตร์กไ็ปสอบเนตบิณัฑติได้ เป็นสองทางเลือก แต่ปัจจุบนันีเ้ราไปบงัคับให้
คนจะต้องเรียน ป.บณัฑติ คือ จบสาขาอ่ืนมาแต่อยากเป็นครต้องมาเรียน จนมีการเปิด ปู .
บณัฑติทั่วประเทศ และกลายเป็นข่าวว่าพอไปขอใบอนุญาตฯแล้วไม่ได้ ซึ่งเดก็เสียเวลาหลาย
ปีมาเรียน พอมาเจอแบบนีก้เ็หมือนไม่มีอนาคตอยากแก้ปัญหาให้นักศกึษา อยากให้โอกาส
ไม่ใช่ควบคุม ดงันัน้ จงึมอบโจทย์ให้ทางมหาวทิยาลัยและคุรุสภาไปศกึษา ว่า เป็นไปได้
หรือไม่ถ้าต่อไปจะกาํหนดให้นักศึกษาที่จบในสาขา/คณะใดก็ตามที่อยากจะเป็นครสามารถู
มาสอบมาตรฐานความร้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯได้เลยโดยไม่ต้องเรียนู  ป.บณัฑติ เพิ่มเตมิ”
รมว.ศกึษาธิการ กลา่ว    

 


